

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

### CPALL – เขาว่า ให้เตรียมตัว(?)...(ลองดู)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** เตรียมตัวอะไร ก็นอกจาก ตัวใหญ่ นะสิครับ เริ่มจะมีใครๆ ว่าไว้

อีกแล้วว่า แนวโน้มเศรษฐกิจ จะต้องดีในปีหน้า ทุกอย่างจะเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางได้ ถ้าไม่มีการระบาดแรงๆ หลังจากเปิดประเทศ... นั่นแปลว่า ตลาดหุ้น หรือ SET Index ควรจะต้องขยับขึ้น และอาจจะไม่ใช่จะมองกันที่ SET Index นะ ต้องมองกันที่ SET50 Index กันเลยโน่น... นั่นหมายความว่า ก็ต้องเล่นตัวใหญ่ๆ หรือ ซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐาน หุ้นหลักๆ กันนั่นเอง หุ้นเล็กๆ หุ้นเก็งกำไร หรือหุ้นที่ยังไม่มีวีแววอะไรกับเขาเลยนั้น จะมีแนวโน้มในทางร้ายๆ หรือ ถ้าจะขึ้น ก็ไม่ไกล แล้วผลออกๆ จะมีการไหลลงต่ำๆ แบบแรงๆ บางตัวด้วยก็ได้ ก็เลยต้องมาลองดูกันชะหน่อย เดี่ยวจะเพลินไปกับตัวเล็กๆ เสียเพลิน... แต่บอกก่อนนะ หุ้น CPALL นั้น เป็นหุ้นที่ตามคำขอของแฟนคลับนะครับ ที่อยากจุ่มมองทางเทคนิคของเหนือเมฆ เพราะท่านให้เหตุผลว่า ถ้าหากทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ปกติ เรื่องของการบริโภคภายใน จะต้องกลับมาคึกคักด้วย ท่านก็เลยเลือกหุ้น CPALL แล้วก็ข้อความเห็นจากเหนือเมฆ... แต่ทั้งหมดทั้งมวล ถ้ามเหนือเมฆว่า เห็นด้วยกับคำกล่าวของบรรดาเหล่าเซียนหลายท่าน หรือหลายๆ คำกล่าวกันไว้ใหม่ อันนี้ ไม่อยากขอแนะนำครับว่า ถ้าว่าที่พื้นฐานก็ว่ากันไป แต่อย่าบอกว่า ในทางเทคนิค ระยะกลางดูดี เพราะนั่น ท่านอาจจะไม่ใช่อ่านเทคนิคเพียงๆ นะ ในทางเทคนิคนั้น ดีไม่ดี ระยะกลางๆ ขึ้นไป อาจจะอยู่ในระดับปลายๆ แนวโน้มแล้วก็ขึ้นไปได้นะ เว้นแต่ว่า จะมีการขึ้นไปเหนือพื้นที่ 1670-1680 หรือ ยืน 1680 ได้อย่างที่เคยกล่าวไว้ เสียก่อนครับ

**ดูตามเกม...** เป็นหุ้นที่ในทางเทคนิค ไม่มีเกมอะไรให้ต้องจับตาทั้งนั้นแหละครับ ว่ากันไป

ตามแรงซื้อแรงขายของตลาด กันได้เลย ทั้งรายใหญ่ กองทุน หรือแม้แต่ฝรั่ง ก็ยังเรดาร์หุ้นแบบนี้อยู่แล้วละ

**แนวรับ** : ... 66.0-65.5 และ การยืน 65.0 ไม่ได้ จะไม่สวย

**เป้าหมาย** : ... สั้น ๆ สู้ 68.0 ถ้ายืนได้จริง ก็ดูที่ 70.0 ต่อไป

Price Chart...(CPALL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CPALL...** และที่ระดับ 70.0 นั้น หากจะมีแรงทำให้ยืนได้อย่างมั่นคง หรือ ยืนได้ตลอดรอดฝั่ง ก็อาจจะกล่าวได้ว่า แนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไป อาจจะกลับมาเป็นแนวโน้มดี ๆ ได้จริง แม้ว่าจะมีด้านที่ 75.0 ก็ตาม แต่การยืน 70.0 ได้ตลอด โอกาสที่จะผ่าน 75.0 ไปได้นั้น ก็มีความเป็นไปได้สูง ดังนั้น เราดูตรงนี้ก่อน ต้องไม่ต่ำกว่า 65.0 ลงมาอย่างเด็ดขาดอีกก็แล้วกัน การขึ้นทดสอบระดับต่างๆ ที่กล่าวมา จึงจะคาดหวังได้ ซึ่งการขึ้นต่อเนื่องใดๆ จากนี้ไปนั้น เราจะเห็นสัญญาณของ MA. เข้าสู่ภาวะกระทิง หรือ Bullish Pattern in MA ตามมาได้นั่นเอง และนั่น ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่จะบอกได้ว่าแนวโน้มระยะกลางๆ จะกลับมาดีได้จริง ๆ